

TỔ KHXH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ TIẾNG ANH 6

THÁNG 9 NĂM 2022

Thực hiện kế hoạch năm học 2022 – 2023 của trường THCS Phúc Đồng, chiều ngày 20/09/2022, tổ KHXH đã tổ chức thành công tiết dạy chuyên đề môn Tiếng Anh 6 với định hướng phát triển năng lực học sinh qua bài học : “ Unit 1 – Lesson 5: Skills 1” do cô giáo Nguyễn Thị Hạnh – đại diện nhóm Tiếng Anh thực hiện.

Đến dự với chuyên đề, có đồng chí Nguyễn Thị Bích Hồng – Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng các giáo viên trong tổ xã hội tham dự.

Đây là tiết học nhằm rèn kỹ năng đọc và nói cho học sinh. Các em được sử dụng từ vựng và cấu trúc trong bài đọc để trình bày về chủ đề mái trường. Để tăng tính tương tác và đem lại hiệu quả tối ưu trong việc truyền tải kiến thức, truyền cảm hứng cho các em học sinh, tiết học được cô giáo thiết kế đa dạng các hoạt động học tập, kết hợp hài hoà các hình thức đọc –ghi bài - trả lời câu hỏi. Trong quá trình giảng dạy, cô giáo rất thân thiện, gần gũi với học sinh. Học sinh tự tin và hào hứng với tiết học này, các em tự giác, chủ động xây dựng bài. Tiết dạy của cô kỹ càng về phương pháp, sáng tạo trong nội dung. Đặc biệt đó là sự quan tâm của cô giáo đối với các em học sinh yếu, cô đã biết động viên, khích lệ các em để các em thấy tự tin phát biểu hơn. Điều này vô cùng ý nghĩa đối với mỗi tiết lên lớp của GV, đặc biệt ở bộ môn Tiếng anh, GV thấy được các em nói được đến đâu, nói như thế nào để uốn nắn một cách kịp thời, giúp các em lĩnh hội và học giỏi bộ môn.

Tiết chuyên đề của cô giáo Nguyễn Thị Hạnh đầy nhiệt huyết, tận tâm và sáng tạo thể hiện sự đầu tư chính chu và cẩn thận của cô.

Sau tiết dạy chuyên đề, Ban giám hiệu cùng tổ nhóm chuyên môn đã rút kinh nghiệm tiết dạy, đánh giá những thành công và nêu một số giải pháp để khắc phục những tồn tại. Qua tiết dạy này, chắc chắn không chỉ cô giáo Nguyễn Thị Hạnh mà các giáo viên trong tổ bộ môn, đặc biệt các giáo viên trẻ sẽ có thêm cho mình nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức dạy học.

Một số hình ảnh của tiết dạy chuyên đề



Tác giả: Đào Lệ Thanh